



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๒๓๑

สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา และโครงการสัมฤทธิ์บัตร

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ์บัตร

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้จัดโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเพิ่มพูน ทักษะ ในการพัฒนาวิชาชีพของตน และยกระดับวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบการอาชีพของตน และยกระดับวิทยฐานะ แก่ผู้ประกอบการอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษารับรองความรู้ ในชุดวิชานั้น ๆ และสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทของ มสธ. ขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ ๓๕ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <https://www.stou.ac.th/study/sumrit/education/edu.asp>

โครงการสัมฤทธิ์บัตร เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาแก่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มวิทยฐานะในการทำงาน เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลของมหาวิทยาลัยจะได้รับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ และสามารถขอโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ขณะนี้กำลังรับสมัคร รุ่นที่ ๑๑๓ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html>

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พิจารณาแล้ว จึงขอให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย โพนทองเส็ง)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐

โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕







# โครงการสัมฤทธิ์บัตรปี 2563

**เรียนสัมฤทธิ์บัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนล่วงหน้าเป็นบัณฑิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน**

**โครงการสัมฤทธิ์บัตร** เป็นบริการวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและวิชาชีพของตน ศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย เรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติ เลือกสมัครเรียนได้ครั้งละ 1 - 3 ชุดวิชา มีเวลาในการศึกษา 4 เดือน เข้าสอบ ณ สนามสอบที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. เมื่อสอบผ่านจะได้รับ ใบสัมฤทธิ์บัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น และสามารถโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมสธ.

**นักศึกษา มสธ.** สามารถเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิ์บัตรควบคู่ไปได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษา ทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น

**นักเรียนทุกระดับชั้น** สามารถเข้าสู่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับโครงการสัมฤทธิ์บัตร ” เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลาย “ จบปริญญาตรีอายุยังน้อย พร้อมเพิ่มทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ”

**ผู้ประกอบการทุกหน่วยงาน** ศึกษาชุดวิชาในโครงการฯ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับวิทยฐานะในวิชาชีพของตน เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

**ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ** โครงการสัมฤทธิ์บัตรเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพ้นโทษออกสู่สังคมภายนอก ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน** นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

สำหรับปี 2563 เปิดรับสมัครเรียน 4 รุ่น (4 ครั้ง)

รุ่นที่	รหัสรุ่น	การสมัคร	การสอบ
110	623	15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563	วันเสาร์ที่ 18 อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 (ตรงกับวันสอบปลายภาค 2/2562)
111	624	1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563	วันเสาร์ที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2562)
112	631	1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563	วันเสาร์ที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 (ตรงกับวันสอบปลายภาค 1/2563)
113	632	1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563	วันเสาร์ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2563)

**การโอนชุดวิชา** สอบผ่านชุดวิชาใดตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิ์บัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้นๆ สามารถนำมาขอโอนเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ โดยต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบันที่เข้าศึกษาในปีนั้นๆ สำหรับนักศึกษา มสธ. สามารถใช้สิทธิขอโอนได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพนักศึกษา

**มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีมอบใบสัมฤทธิ์บัตร** แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณกลางปีของทุกปี ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และหากไม่มาร่วมงานมหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสัมฤทธิ์บัตรไปให้ทางไปรษณีย์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบ



จากใจ.....

ผู้สำเร็จการศึกษา

## โครงการสัมฤทธิ์บัตร



นางสาวอภิขญา อันปัญญา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตรเก็บได้ทั้งหมด 23 ชุดวิชา เป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกชนิด

เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร เพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาตรี

ไปพร้อมๆ กับเรียนมัธยม สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีได้

ทำให้จบปริญญาตรีอายุน้อยได้

สืบทำรวจตรีวิศวศรุต เอื้อราษฎร์

สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

นำความรู้ไปพัฒนาการทำงานด้านการบริหารงาน และบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิภาพ และยังนำชุดวิชาที่สอบผ่านโครงการนี้ โอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เพื่อยกระดับวิทยฐานะในวิชาชีพ



นางสาวธิดาทิพย์ สิทธิชัย อายุ 23 ปี

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาชีพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายเมาไม่ขับ ประจำจังหวัดตรัง

รุ่นที่แนะนำให้เรียนสัมฤทธิ์บัตร ควบคู่กับการเรียนปริญญาตรี สามารถโอนชุดวิชา ทำให้จบปริญญาตรี

เร็วขึ้น ซึ่งใช้เวลาหลังเลิกงานอ่านหนังสือ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา สามารถเรียนได้

ควบคู่ไปกับการทำงาน

นางพิไลวรรณ คัมภีร์ศน์ อายุ 71 ปี

อาชีพนักแสดงสมทบ

สอบผ่านชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชุดวิชาไทยศึกษา และชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ลูกหลานแนะนำให้เรียนสัมฤทธิ์บัตร เป็นการใช้เวลาว่างด้วยการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

ที่บ้านไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้พัฒนาตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดี

ของลูกหลาน



รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวนโหลด ใบสมัคร ระเบียบประวัติ

เว็บไซต์ [www.stou.ac.th](http://www.stou.ac.th) เลือก โครงการสัมฤทธิ์บัตร ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

① ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 0 2504 - 7711 - 2    ① ศูนย์สารสนเทศ 0 2504 7788

① ฝ่ายรับนักศึกษา 0 2504 - 7213    ① ศูนย์บริการร่วมครบวงจร ONE STOP SERVICE อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มสธ.



สแกน QR Code